

## LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ TỪ 0 TUỔI ĐẾN LỚP 5

Tuổi/lớp	Phương pháp học
Trẻ 0- 3 tuổi	<p>+ Nên cho trẻ nghe, xem phim, nghe đọc, giao tiếp nhiều giúp trẻ có được môi trường và thời lượng tiếp cận tiếng Anh như một đứa trẻ bản ngữ, sau này trẻ lớn hơn học sẽ dễ dàng hơn. Thời gian tiếp cận tiếng anh hàng ngày của mỗi trẻ bản ngữ khoảng từ 6-8 tiếng nhưng không liên tục, nên ở Việt Nam cho tiếp cận 3-5 tiếng liên tục là bằng trẻ ở bản ngữ.</p> <p>+ Tùy theo quan điểm của mỗi cha mẹ ở giai đoạn nghe thì cứ cho trẻ thoải mái, nhưng xem thì cũng nên chú ý đến thời lượng tiếp xúc với màn hình để đảm bảo hạn chế tối đa tác dụng ko tốt cho mắt.</p> <p>+ Với những trẻ có vấn đề về ngôn ngữ mẹ đẻ cũng cần lưu ý ưu tiên điều trị trước khi cho học tiếng Anh</p>
Trẻ 4 tuổi	<p>+ Nên cho trẻ học phát âm bằng việc học Phonic giúp trẻ có nền tảng phát âm tốt, đọc đúng, chuẩn. Gia đình có điều kiện có thể cho con học phát âm với giáo viên bản ngữ, gia đình không có điều kiện có thể cho con tự học thông qua loa đài, kênh miễn phí, ứng dụng App...miễn phí hoặc có phí thì cũng rẻ hơn. Tuy nhiên nếu ko được học từ môi trường thực tế thì phản xạ của trẻ sẽ chưa được tốt, nhưng cha mẹ cứ tập chung cho con tích lũy, khi tích lũy đủ lớn cộng với việc chăm chỉ thực hiện tương tác một chiều trẻ cũng sẽ có kỹ năng phản xạ tương đối ổn, sau này chỉ cần có môi trường là trẻ bật phản xạ nhanh thôi.</p>
Trẻ 5 tuổi	<p>+ Nên nghe và đọc nhiều những truyện dành cho trẻ bản ngữ hoặc nghe đọc truyện qua phần mềm như Razkid có đủ các trình độ từ dễ đến khó rất tốt cho học từ vựng</p> <p>+ Ban đầu cho trẻ nghe, xem video truyện -&gt; đọc sách truyện Online -&gt; đọc sách in</p> <p>+ Đọc sách kết hợp với nghe là cách học an toàn nhất để bảo vệ đôi mắt cho trẻ</p>

	+ Cha mẹ cho trẻ tập tô chữ, tô màu sách bản ngữ hoặc sách Singapore
Lớp 1-3	+ Nên nghe và đọc thật nhiều cuốn truyện để tăng cường từ vựng và rèn luyện phát âm hoặc nghe đọc truyện qua phần mềm như Razkid có đủ các trình độ từ dễ đến khó rất tốt cho học từ vựng + Cho trẻ làm sách Nersry, sách K1,K2 để tập viết và tập làm đọc hiểu. Lưu ý việc làm sách tiếng anh bản ngữ nên thấp hơn trình độ lớp ở Việt Nam từ 1-3 lớp tùy theo năng lực tiếng Anh của trẻ + Trẻ nghe đọc nhiều lần sẽ quen và tự vỡ dần ý nghĩa và hiểu nội dung một cách tự nhiên để có thể làm bài tập Quiz
Lớp 4-5	+ Duy trì nghe và đọc thật nhiều cuốn truyện để tăng cường từ vựng và rèn luyện phát âm hoặc nghe đọc truyện qua phần mềm như Razkid có đủ các trình độ từ dễ đến khó rất tốt cho học từ vựng, làm bài tập quiz trên phần mềm + Cho trẻ làm sách Grade 1,2,3 để tập viết và tập làm đọc hiểu. Lưu ý việc làm sách tiếng anh bản ngữ nên thấp hơn trình độ lớp ở Việt Nam từ 1-3 lớp tùy theo năng lực tiếng Anh của trẻ + Thời gian ở tuổi này tuy ít đi nhưng chất lượng học lại được tăng lên rất nhiều so với lúc nhỏ.

Trên đây là gợi ý lộ trình học tập cho trẻ từ 0 đến lớp 5, tùy theo điều kiện hoàn cảnh, nhu cầu, mục đích khác nhau của mỗi trẻ cha mẹ sẽ có những điều chỉnh linh hoạt. Để tìm hiểu về các sách học, phần mềm học tập, kênh nghe đọc cha mẹ có thể tham khảo ở mục “ Tài liệu” trên website này.